



## ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

### เรื่อง แนวทางการปฏิบัติด้านการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะเวลาผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของการปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นในกระทรวงฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 นั้น

มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอประกาศแนวทางให้ส่วนงานต่างๆ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจการให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมข้างต้น โดยให้ยึดหลักความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. ให้ส่วนงานในทุกพื้นที่และวิทยาเขต จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน จัดการเรียนการสอนแบบผสม (online/on-site) ได้ตามความพร้อมและความสอดคล้องของหลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
2. ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมากหรือกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น กิจกรรมรับน้อง ปฐมนิเทศ ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค
3. ให้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยให้ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดให้ครบถ้วนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ทั้งนี้ ได้แนบประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของการปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นในกระทรวงฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 มาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และขอให้บุคลากรและนักศึกษาติดตามประกาศหรือข้อแนะนำในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล



ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
(ฉบับที่ 7): การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นในกระทรวงฯ  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีประกาศกระทรวงฯ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 4 : การพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร และฉบับที่ 6 : ผ่อนผันการปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทยได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีมาตรการผ่อนคลายเพิ่มขึ้น ดังนั้น กระทรวงฯ จึงเห็นสมควรให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ โดยมีการดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอนสามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ และใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่าง on-site ตามปกติ ร่วมกับ online ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม ตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของแต่ละหลักสูตร โดยให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563

2. การจัดกิจกรรมควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมาก หรือกิจกรรมซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด เช่น กิจกรรมรับน้อง การปฐมนิเทศ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

3. การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหรือพิธีประสาทปริญญาบัตร ให้จัดได้โดยต้องใช้มาตรการสำคัญในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดให้ครบถ้วนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงฯ ดำเนินการโดยยึดหลักความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

จึงประกาศมาเพื่อพิจารณาปฏิบัติต่อไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม